



ผู้นำ 3 ศาลเข้าร่วมการประชุม “การใช้อำนาจอธิปไตยทางตุลาการในระบบศาลไทย”



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้อำนาจอธิปไตยทางตุลาการในระบบศาลไทย โดยได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พลเรือโทปริชาญ จามเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลทหาร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกันให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 9



เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2559 ครั้งที่ 9 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 1 และศาลอุทธรณ์ภาค 1 โดยได้รับเกียรติจากนายภพพิสิษฐ สุชะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และผู้พิพากษาในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 1 เข้าร่วมการสัมมนา 85 คน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการยกเว้นและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกองทุน กบข.

ก่อนการพ้นจากการเป็นสมาชิก

กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามที่ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประเด็นการขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจากกองทุน กบข. ก่อนการพ้นจากการเป็นสมาชิก ว่า ขณะนี้กองทุน กบข. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ... เพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฯ โดยจะแก้ไขให้ข้าราชการที่จะพ้นจากราชการหลังอายุครบ 60 ปี ให้ขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวได้เมื่ออายุครบ 60 ปี โดยไม่ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก กบข. หรือพ้นจากราชการ ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติฯ เสร็จแล้วอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการกฎหมายก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2559

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมแจ้งผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคณะสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาคณะสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
3. รับทราบรายงานผลการพิจารณาของ อ.ก.ศ. วินัย จำนวน 3 กรณี
4. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ในการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับข้อสังเกตของ ก.บ.ศ. ไปดำเนินการต่อไป
5. เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาคณะสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ (คณะที่ 3) โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการเดิม
6. มีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ง ก.ศ. กำหนดหรือรับรอง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
7. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้สอดคล้องกับมติ ก.ศ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กรณีอนุมัติให้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ดังนี้

1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ ก.ศ. กำหนด หรือ

2) เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล หรือตำแหน่งสถาปนิกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าว

8. เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการของส่วนราชการอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ หากไม่สามารถขอใช้บัญชีดังกล่าวจากส่วนราชการอื่นได้ให้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ

9. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมสรรพากร และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมชลประทาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และแต่งตั้งผู้แทน ก.ศ. ร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการดังกล่าว

10. อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

11. กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีมติเลือกนายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ เป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลง

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่



สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลดั้งก์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ว่า ขณะนี้การดำเนินงานไปแล้วร้อยละ 91.10 คาดว่างานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th